

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 18-24 พฤศจิกายน 2563

### เรือขาดทำค่าระวางพุ่งพรวด กองอยู่จีน-เวียดนามส่งออกข้าวมะลิอ่วม

ส่งออกโค้งสุดท้ายอ่วม เอกชนไทยแย่งตู้สินค้า “จีน-เวียดนาม” หลังยอดส่งออกสหรัฐกระฉูด ต้นค่าระวางพุ่ง 100% ร้อนถึง “พาณิชย์” บีสายเรือแจงข้อมูล ขอความร่วมมือตรึงราคาค่าระวางเดินเรือ-ค่าธรรมเนียม ชูพร้อมออกมาตรการทางกฎหมายสร้างความเป็นธรรม

นางสาวกัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก เปิดเผยว่า สมาชิกผู้ส่งออกหลายรายร้องเรียนมายัง สรท.ถึงปัญหาค่าระวางเรือที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งสายเดินเรือที่ไปสหรัฐ โดยปรับขึ้นมากกว่า 3 เท่า โดยตู้ขนาด 20 ฟุต จากราคาเฉลี่ย 1,000-2,000 เหรียญสหรัฐ ปรับขึ้นเป็น 4,000-5,000 เหรียญสหรัฐ และสายเดินเรือไปยุโรป จากค่าระวาง 700-800 เหรียญสหรัฐ ปรับขึ้นไปที่ 1,000-2,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่นำเข้า นอกจากนี้ยังพบว่าค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บบริเวณท่าเรือ ทั้งค่าบริการค่ายกตู้ ค่าเอกสาร ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออกที่เพิ่มขึ้น

ล่าสุด สรท.ได้ทำเรื่องถึงกระทรวงพาณิชย์ และได้เข้าไปประชุมร่วมกับกรมการค้าภายใน โดยผู้ประกอบการ สายเดินเรือชี้แจงว่า ขณะนี้การส่งออกสินค้าของประเทศจีน เวียดนาม รวมถึงไทยไปตลาดสหรัฐ และยุโรปเพิ่มมากขึ้นทำให้มีความต้องการตู้ขนส่งสินค้ามากขึ้น ตู้ขนส่งสินค้าจึงถูกส่งไปที่ค้ำอยู่ที่จีน และเวียดนามมากขึ้นแล้ว ทำให้ตู้ขนส่งสินค้าหมุนเวียนกลับมาที่น้อยลง เป็นเหตุให้ขาดแคลนและมีค่าระวางเพิ่ม

ซึ่งกลุ่มผู้ส่งออกอาหาร ทุ่น่า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสินค้าไม่สูงมาก ใช้ระบบโลจิสติกส์ทางเรือเป็นหลักจะกระทบมาก โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 4 ของทุกปี ถือเป็นช่วงที่การส่งออกของประเทศมีการขยายตัวมากที่สุด เรื่องนี้เป็นประเด็นที่กระทบต่อต้นทุนผู้ส่งออกซึ่งเดิมเจอปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าอยู่แล้ว ยิ่งส่งผลต่อรายได้และศักยภาพของการแข่งขัน อีกทั้งผู้ส่งออกหลายรายสั่งจองตู้ขนส่งสินค้า ค่าบริการต่าง ๆ ล่วงหน้า ทำให้สายเดินเรือให้บริการเต็มตั้งแต่ปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 อย่างไรก็ตาม สายเดินเรือก็พร้อมให้ความร่วมมือนำตู้ขนส่งสินค้าเข้ามาประเทศไทยให้มากขึ้น และคงอัตราค่าบริการไว้เท่าเดิม

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กรมการค้าภายในเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ให้บริการและใช้บริการสายเดินเรือ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) รวมไปถึงตัวแทนจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ร่วมหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการปรับค่าระวางเรือ ตู้ขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เรือเรียกเก็บ ณ ประเทศนั้น ๆ (local charge) ตามที่สภาผู้ส่งออกได้เสนอเรื่องเข้ามา

“ที่ประชุมมีมติเบื้องต้น ให้ความร่วมมือให้สายเรือคงอัตราค่าใช้จ่ายค่า local charge ทั้งส่วนของการส่งออก และนำเข้า และคงอัตราค่าระวางเรือในอัตราเดิมก่อน ซึ่งผู้ประกอบการสายเดินเรือพร้อมให้ความร่วมมือคงอัตราค่าบริการเท่าเดิม ส่วนปัญหาตู้ขนส่งสินค้าที่ขาดแคลน สายเดินเรือร่วมกันพร้อมให้ความร่วมมือพยายามนำตู้ขนส่งสินค้าเข้ามาประเทศไทยให้มากที่สุด เพราะตู้ส่วนใหญ่ยังติดอยู่ที่ประเทศที่นำเข้า กรมเห็นว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือช่วยเหลือกันประโยชน์ก็จะกลับเข้าสู่ประเทศไทย”

พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสายเดินเรือส่งข้อมูลค่าบริการ local charge มาที่กรมให้ได้ โดยเร็วที่สุด ว่าได้มีปรับขึ้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งกรมจะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมหรือไม่ หากพบว่าการคิดค่าใช้จ่ายไม่สมเหตุสมผล กรมจะเชิญผู้ให้บริการ หรือสายเดินเรือมาชี้แจงอีกครั้ง ก่อนที่จะพิจารณาว่าจำเป็นต้องอาศัยอำนาจกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2542 เข้ามาดูแลหรือไม่ ทั้งนี้ การใช้กฎหมายต้องดูปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบรอบด้านด้วย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าว โดยเฉพาะการส่งออกข้าวหอมมะลิที่อาศัยการส่งออกโดยใช้ทางเรือและใช้ตู้ขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออกไปตลาด สหรัฐ ยุโรป และจีนเป็นหลัก ได้รับผลกระทบจากปัญหาการว่างเรือที่ปรับเพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐ จากเดิมการว่างเรือ อยู่ที่ 2,500 เหยียญสหรัฐต่อตู้ 20 ฟุต ปรับมาอยู่ที่ 5,000 เหยียญสหรัฐต่อตู้ 20 ฟุต ส่วนเส้นทางเดินเรือไปจีน จากเดิม 250 เหยียญสหรัฐต่อตู้ 20 ฟุต มาอยู่ที่ 400 เหยียญสหรัฐต่อตู้ 20 ฟุต และที่สำคัญจำนวนตู้ขนส่งสินค้ายังมีไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวหอมมะลิซึ่งจะเป็นชนิดที่ใช้ตู้ส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 150,000 ตู้ ส่วนชนิดอื่นจะใช้เรือขนส่งเป็นแบบบัลค์ ทั้งนี้คาดว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้ปริมาณการส่งออกลดลง 30% จากที่คาดว่าจะการส่งออกข้าวในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี จะส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 600,000 ตู้

“ต้องยอมรับว่าข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่มีน้ำหนักเยอะหากเปรียบเทียบกับสินค้าอื่น ผู้ประกอบการเดินเรือ ปฏิเสธการขนส่งสินค้าข้าว โดยเลือกสินค้าชนิดอื่นแทน และบางครั้งพบว่าไม่มีพื้นที่ว่างที่พอจะขนส่งข้าวออกไป ประกอบกับปริมาณเรือขนส่งสินค้ามีจำนวนลดลงไปกว่า 20% ปัญหาตู้ไม่เพียงพอ เกิดจากเวียดนาม อินเดีย เศรษฐกิจดีจึงมีการนำเข้าสินค้ามาก ทำให้ตู้เรือขนส่งสินค้าไปค้ำที่นั่นปริมาณมากขึ้น กระทบต่อศักยภาพการส่งออกไทยลง แม้ราคาข้าวหอมมะลิของไทยตอนนี้จะลดลงมาอยู่ที่ 850 เหยียญสหรัฐ จากเดิมที่เคยมีราคา 1,000 เหยียญสหรัฐ และยังมาประสบปัญหานี้อีก ทำให้แข่งขันลำบาก”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **โรงสีกระเป๋าแพบ รัฐจ่ายอ่วมประกันราคาข้าว 3,000/ตัน**

รัฐบาลออกสตาร์ท “โครงการประกันรายได้ชาวนา” 2 งวดแรก “ข้าวหอมมะลิ-หอมมะลินอกพื้นที่” ผลผลิตหลัก โรงสีข้าวขาดสภาพคล่อง ทำราคาตลาดทรุดหนัก ส่งผลรัฐอ่วมจ่ายชดเชยเกษตรกรตันละ 3,000 บาท ด้านชาวนาหวังโรงสีไม่มีเงินซื้อข้าว สุดท้ายจำต้องขายข้าวเปลือกให้พ่อค้าคนกลางถูกตราราคาอีก แน่ ธ.ก.ส.เร่งดำเนินโครงการจำนำยุ้งฉางเข้าช่วย

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานหลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 ในข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่, ข้าวเปลือกเจ้า, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 ตุลาคม (ยกเว้นภาคใต้ 16 มิถุนายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564) และจะได้รับ “เงินชดเชย” งวดแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นับจากที่คณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวออกประกาศ “ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง” เทียบกับราคาประกันในทุกๆ 7 วัน ซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้ว 2 งวด คือ วันที่ 1-8 พฤศจิกายน กับวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ (ซึ่งเป็นชนิดข้าวหลัก) จะได้รับเงินชดเชยเฉลี่ยตันละ 3,000 บาท รายละเอียดไม่เกิน 14 วัน

## แนวโน้มรัฐจ่ายประกันข้าวอ่วม

จากการติดตามการจ่ายเงินชดเชยจาก “ราคาอ้างอิง” พบว่าคณะอนุกรรมการกำหนดราคาสำหรับเกษตรกรที่จะเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่วันที่ 9-15 พ.ย. 2563 ประกอบด้วย ราคาอ้างอิงข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 12,003.03 บาท หรือ “ต่ำกว่า” ราคาประกันตันละ 15,000 บาททำให้มีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรตันละ 2,996.97 บาท หรือจ่ายเพิ่มขึ้นจากงวดแรก (1-8 พ.ย. 2563) ที่มีส่วนต่างเพียงตันละ 2,911.17 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอ้างอิงตันละ 11,727.04 บาท หรือ “ต่ำกว่า” ราคาประกันที่กำหนดไว้ที่ตันละ 14,000 บาท ทำให้มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นตันละ 2,272.96 บาท หรือเพิ่มขึ้นจากงวดแรกที่มีส่วนต่างเพียงตันละ 2,137.45 บาท

ส่วนข้าวเปลือกเจ้า มีราคาอ้างอิงตันละ 8,880.82 บาท หรือ “ต่ำกว่า” ราคาประกันที่กำหนดไว้ที่ตันละ 10,000 บาททำให้มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรตันละ 1,119.18 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินชดเชยที่ลดลงจากงวดแรกที่มีส่วนต่างตันละ 1,222.36 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาอ้างอิงตันละ 9,939.84 บาท หรือ “ต่ำกว่า” ราคาประกันที่กำหนดไว้ที่ตันละ 11,000 บาท

ทำให้มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรตันละ 1,060.16 บาท ลดลงจากงวดแรกที่มีส่วนต่างตันละ 1,066.96 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคาอ้างอิงตันละ 10,688.99 บาท หรือ “ต่ำกว่า” ราคาประกัน 12,000 บาท ทำให้มีส่วนต่างตันละ 1,311.01 บาท ลดลงจากงวดแรกที่เคยมีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายตันละ 2,084.34 บาท

การจ่ายเงินชดเชยราคาข้าวเปลือกข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ระดับราคาข้าวเปลือกในตลาดสำหรับข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมมะลิจังหวัดนอกพื้นที่ มีราคาอ้างอิง “ต่ำกว่า” ราคาประกันทั้ง 2 งวด ส่งผลให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชยราคาข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระดับราคาข้าวเปลือกเจ้า-ข้าวเปลือกปทุมธานี-ข้าวเปลือกเหนียว เริ่มมีแนวโน้มราคาในตลาดขยับขึ้น ส่งผลให้เกณฑ์ “ราคาอ้างอิง” ดีขึ้น ทำให้รัฐบาลจ่ายเงินประกันราคาข้าวลดลง

## โรงสีขาดสภาพคล่องหนัก

ด้านนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่า ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือกกำลังอยู่ระหว่างรอรับเงิน “ชดเชยส่วนต่าง” ประกันรายได้งวดที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ โดยการจ่ายงวดนี้คงไม่มีปัญหาอย่างที่ผ่านมา หลังจากที่พบว่ามี การส่งรายชื้อชาวนาและชนิดข้าวที่เข้าร่วมโครงการผิดพลาด ซึ่งก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“เงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวที่ชาวนาจะได้รับงวดนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาประกัน เนื่องจากราคาข้าวในตลาดตอนนี้ผมยอมรับว่า ราคาตกลงมาก โดยเฉพาะข้าวเกี่ยวสด ราคาข้าวขาว 5% ราคาตลาดตันละ 7,000-8,000 บาท ข้าวหอมมะลิตันละ 9,000-10,000 บาท ข้าวเหนียวตันละ 7,000 บาท และข้าวหอมปทุมตันละ 8,000-9,000 บาทเท่านั้น”

ขณะเดียวกัน ชาวนาบางพื้นที่ยังมีปัญหา “ขายข้าวไม่ได้” เนื่องจากโรงสีโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางในจังหวัดปทุมธานี พิษณุโลก สุโขทัย ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง โรงสีในพื้นที่บางแห่งต้องปิดตัวลง ดังนั้นชาวนาจึงจำเป็นต้องขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางก็จะถูกกดราคาข้าวอีก

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริมเพื่อชะลอผลผลิตข้าวเข้าสู่ตลาด โดยจะจูงใจให้เกษตรกร สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการค้าข้าวทั่วไป “เก็บสต็อกข้าว” เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพราคาตลาดมีเป้าหมาย 7 ล้านตันข้าวเปลือกผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีให้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน, โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร-สหกรณ์เสียดอกเบี้ย 1%

เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ 3% มีเป้าหมาย 4 ล้านตัน

### **หารือแบ่งกัช่วยสภาพคล่อง**

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจังหวัดติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้ข้าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของความชื้น ซึ่งตรวจวัดการรับซื้อข้าวเพื่อป้องกันปัญหาการถูกโกง รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ติดตามราคาข้าวและผลผลิตข้าวนาปี 2563/64 ด้วย

พร้อมกันนี้กรมยังได้หารือกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หามาตรการช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าวให้มีสภาพคล่องหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร

### **โรงสีกัดฟันสู้**

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่า ตอนนี้แม้โรงสีจะประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง แต่เราก็มีการเข้าไปซื้อข้าวต่อเนื่องไม่ได้หยุด ทางกลุ่มโรงสีก็มีผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการคู้ชุนานประกันรายได้ที่รัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี 3% ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นสมัครเข้าโครงการ เบื้องต้นน่าจะมีจำนวนโรงสีเข้าร่วมโครงการนี้ใกล้เคียงกับปี 2562/63 ที่มีจำนวน 223 ราย

### **ทั้งปีส่งออกข้าวหลุดเป้า**

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงการส่งออกข้าวในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นที่มีการส่งออกข้าวหอมมะลิเฉลี่ยเดือนละ 150,000 ตัน แต่จากปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้ของเรือขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้น ทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวลดลง 30% ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ จากที่เคยคาดว่าจะส่งออกข้าวได้เฉลี่ยเดือนละ 600,000 ตัน ในขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิของไทยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 850 เหรียญ/ตัน จากก่อนหน้านี้ที่ขึ้นไปถึงตันละ 1,000 เหรียญ

“แต่มาเจอปัญหาแบบนี้เราก็แข่งขันลำบาก ผมคาดว่าทั้งปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6 ล้านตัน จากช่วง 9 เดือนแรกที่ส่งออกไปแล้ว 4.04 ล้านตัน หรือลดลง 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รองจากอินเดียที่ส่งออกข้าวได้ประมาณ 9.86 ล้านตัน และเวียดนามส่งออกได้ 4.99 ล้านตัน” นายชูเกียรติกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่ 3 ชดเชย 5 ชนิด ยันได้เงินแน่นอน**

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 3 มีข้าว 5 ชนิดได้รับชดเชย หลังราคายังต่ำกว่าเพดานประกัน ยันธ.ก.ส.เตรียมเงินไว้จ่ายแล้ว เกษตรกรได้รับเงินแน่นอน หลัง ครม.อนุมัติกรอบวงเงิน

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 23 พ.ย.2563 ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 3 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 16-22 พ.ย.2563 จำนวน 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว เพราะทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่กำหนดตามโครงการที่ประกันรายได้

โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาเป้าหมาย พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตั้งที่ตันละ 11,940.67 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 3,059.33 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,718.59 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,281.41 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,963.80 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,036.20 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,944.39 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,055.61 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,003.42 บาท มีส่วนต่างตันละ 996.58 บาท

“ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เตรียมเงินสำหรับจ่ายชดเชยโครงการประกันรายได้ข้าวอย่างเพียงพอเรียบร้อยแล้ว และกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินชดเชยประกันรายได้ข้าว และเมื่อ ครม. อนุมัติก็จะโอนเงินให้เกษตรกรได้ทันที จึงฝากไปถึงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าจะได้รับเงินตามโครงการอย่างแน่นอน” นายวัฒนศักดิ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจ่ายเงินส่วนต่างในงวดที่ 3 นี้ เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชย ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 42,830.62 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 36,502.56 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า 31,086 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,390.25 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 15,945.28 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้ ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### **“เงินประกันรายได้ข้าว” งวด 2 ธ.ก.ส. เลื่อนจ่าย ไม่มีกำหนด**

ธ.ก.ส. คายข้อมูลลับ เบรก “เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว” งวด 2 คงเหลือไม่เพียงพอสำหรับเกษตรกรทั้งหมด แต่หากจะเลือกโอนบางชนิดพันธุ์ เกรงว่าจะเกิดข้อครหาเลือกปฏิบัติ จึงยังไม่โอนงวดที่ 2 จึงเลื่อนจ่ายออกไปไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา กลุ่มชาวนา หลายกลุ่ม เริ่มที่จะเข้าไปถาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต่างก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวด 2 ที่เคาะแล้วทำไมยังไม่มีการได้เลย “ฐานเศรษฐกิจ” จึงได้สอบถามไปยังธ.ก.ส.เพื่อตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าว ได้แจ้งความคืบหน้า ดังนี้

แหล่งข่าว ธ.ก.ส. เผยกับฐานเศรษฐกิจความคืบหน้าเงินส่วนต่างประกันราคาข้าว ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรทุกเช้าวันพฤหัสบดี ซึ่งกรมการค้าภายในจะประกาศราคาทุกวันจันทร์ โดยงวดแรก โอนวันที่ 16 พ.ย.2563 แต่งวดที่ 2 ตามกำหนดต้องโอนวันที่ 19 พ.ย. 2563 แต่ยังไม่สามารถโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้เกษตรกรทั้งหมดได้ เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. หลังจากโอนงวดที่ 1 ไปแล้ว คงเหลือไม่เพียงพอสำหรับเกษตรกรทั้งหมด และหากจะเลือกโอนบางชนิดพันธุ์ข้าว (ตามเงินงบประมาณที่เหลืออยู่)

“เกรงว่าจะเกิดข้อครหาเลือกปฏิบัติ จึงยังไม่กำหนดการโอนเงินในงวดที่ 2 โดย ธ.ก.ส.จะรอการจัดสรรเงินเพิ่มเติมก่อน ล่าสุด ทาง ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ ได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้ว ดังนั้น ทาง ธ.ก.ส.จะขอทำความเข้าใจกับความเข้าใจกับเกษตรกรที่ สอบถามเข้ามา ซึ่งมีจำนวนมาก”

กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานโครงการประกันรายได้ข้าว มีเกษตรกรที่ส่งข้อมูลเก็บเกี่ยววันที่ 9-15 พ.ย.63 มีทั้งหมด 1.38 ล้านครัวเรือน โดยแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 7.88 แสนครัวเรือน ข้าวเหนียว 5.8 แสนครัวเรือน ข้าวเจ้าหอมมะลิจังหวัด 1.05 แสนครัวเรือน ข้าวเจ้าอื่นๆ จำนวน 6.29 หมื่นครัวเรือน และข้าวเจ้าปทุมธานี1 จำนวน 9,204 ครัวเรือน

อนึ่ง วันที่ 16 พ.ย.2563 แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงราคาเกณฑ์อ้างอิงจากราคาข้าวชนิดต่างๆ ย้อนหลัง 7 วันทำการ (5-13 พ.ย.63) เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบ1 (งวด2) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

- 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 12,003.03 บาท ได้รับชดเชย ต้นละ 2,996.97 บาท
- 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 11,727.04 บาท ได้รับการชดเชย ต้นละ 2,272.96 บาท
- 3.ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 8,880.82บาท ได้รับการชดเชยต้นละ 1,119 บาท
- 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 9,939.84 บาท ได้รับการชดเชยต้นละ 1,060 บาท
- 5.ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 10,688.99 บาท ได้รับการชดเชยต้นละ 1,311.01 บาท

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## **ล้น กรม.จ่ายประกันรายได้ข้าว 4.88 หมื่นล้าน**

ราคาข้าวตกต่ำ "ประกันรายได้ข้าว ปี 2" พุง จับตารัฐเงินไม่พอจ่าย พาณิชย์ ยัน 2 งวด ไม่มีปัญหา ด้านที่ตีอาร์ไอ เสียใจไม่ได้ทักท้วง หวังจะไม่ซ้ำรอยจำนำข้าวค่างค่าข้าวชวานา

ความคืบหน้านโยบายประกันรายได้ข้าวในรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ปีแรก ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 30 งวด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 1,102,250 ครัวเรือน จำนวนเงิน กว่า 1.9 หมื่นล้านบาท คงเหลือ 1,527.70 ล้านบาท โดยวงเงินชดเชย คิดเป็น 92.70% ของวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี (กรม.)อนุมัติ (20,940.84 ล้านบาท) ปิดฉากประกันรายได้ปีที่ 1 ถือว่าได้ใจชวานาทั้งประเทศไปเต็มๆ

### **ปี 2 เซ มรสุมหลายด้าน**

เข้าสู่ปีที่ 2 คณะรัฐมนตรี (กรม.) สัญจรที่ภูเก็ต (3 พ.ย.63) อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวปี 2563/2564 โดยเคาะประกันรายได้ในอัตราเดียวกับปี 2562/2563 คือข้าวเปลือกหอมมะลิต้นละ 15,000 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ (ข้าวหอมจังหวัด) ต้นละ 14,00 บาท, ข้าวเปลือกเจ้าต้นละ 10,000 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีต้นละ 11,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียวต้นละ 12,000 บาท อย่างไรก็ตาม โครงการประกันรายได้ในปีที่ 2 นี้ มีความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจจะมีเงินไม่พอจ่ายชวานา จากราคาข้าวเปลือกในตลาดเกือบทุกชนิดในเวลานี้ ตกต่ำ ขณะผลพวงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐต้องออก พ.ร.ก.กู้เงินฯ กว่า 1.99 ล้านล้านบาทเพื่อประคองเศรษฐกิจ ประกอบกับการส่งออกภาพรวมของไทยรวมถึงการส่งออกข้าวชะลอตัว จากความต้องการในตลาดลดลง และมีการแข่งขันสูงจากข้าวอินเดีย และเวียดนามที่ราคาถูกกว่าไทย โรงสีขาดสภาพคล่องไม่มีเงินซื้อข้าวกดตันให้ราคาข้าวทุกชนิด เข้าสู่ภาวะตกต่ำอีกรอบ

ล่าสุดโครงการประกันรายได้ข้าว ก็เกิดปัญหาขึ้นระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายทะเบียนเกษตรกรได้ส่งข้อมูล ให้ ธ.ก.ส. โอนเงินให้กับชาวนาในงวดแรก ได้ใส่โค้ดเลขรหัสข้าวผิดชนิดทำให้ต้องเสียเวลาปรับข้อมูลใหม่ โดยข้าวหอมปทุมธานี มีเกษตรกรที่ได้รับโอนเงินเกินต้องส่งคืนจำนวน 2.8 หมื่นราย ขณะที่เกษตรกรกลุ่มข้าวเปลือกเจ้า (ที่ต้องจ่ายขาด) มีอยู่ 3.8 แสนราย (กราฟิกประกอบ) ดังนั้นในรอบแรกที่ ธ.ก.ส.ประกาศวงเงินจ่ายชดเชยเพียง 9,400 ล้านบาท คาดจะต้องจ่ายชดเชยมากกว่านั้น และจะมีผลกระทบกับการจ่ายชดเชยงวดที่ 2 ดังนั้นต้องเคลียร์งวดแรกให้จบก่อนที่จะมีการเคาะราคากลาง งวดที่ 3 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน นี้

สำหรับการจ่ายงวดที่ 2 ประกันรายได้ข้าว มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิขึ้นทะเบียน 7.8 แสนราย รองลงมา คือข้าวเหนียว 5.8 แสนราย และข้าวหอมมะลิจังหวัดกว่า 1 แสนราย ซึ่งในกลุ่มนี้มีการประกันราคาที่สูง การจ่ายชดเชยในรอบนี้จึงสูงกว่ารอบแรก คือ ข้าวหอมมะลิ จ่ายส่วนต่างที่ 2,996.97 บาทต่อตันต้น ข้าวเหนียว ปรับลดจากงวดแรกเล็กน้อยแต่ก็ยังสูง อยู่ที่ 1,311.01 บาทต่อตัน และข้าวหอมมะลิจังหวัด จ่ายส่วนต่าง 2,272.96 บาทต่อตัน โดยทั้งสองงวด เมื่อกำหนดแล้วปรับจากกรอบวงเงินประกันรายได้ที่รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินโครงการไว้ 2.34 หมื่นล้านบาท(เฉพาะประกันรายได้ชาวนา) อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้ขอปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการใหม่ เป็น 4.88 หมื่นล้านบาท (กำลังรอ ครม.อนุมัติ) ซึ่งหากไม่อนุมัติ คาดว่าจะมีปัญหาในการจ่ายชาวนาในรอบที่ 3 แน่แน่นอน

### หวังไม่ซ้ำรอยจํานำข้าว

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน นบข. ให้ความเห็นกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการประกันรายได้ข้าว หากกรอบวงเงินใหม่ยังไม่เข้า ครม. เงินที่จะจ่ายให้กับชาวนาก็จะจ่ายไม่ได้ ถึงแม้ว่า นบข. จะอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีได้เปรยในที่ประชุม นบข.ว่า หวังกังวลว่าเงินจะไม่พอ เพราะ ธ.ก.ส.คนจ่ายเงินก็มีภาระมาก ทั้งนี้แม้โครงการจะไปลดค่าช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวละปรับ บรุงคุณภาพข้าว จาก 1,000 บาทต่อไร่ เหลือ 500 บาทต่อไร่ หรือลดไปครึ่งหนึ่ง แต่การใช้งบประมาณก็ยังสูงอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับประกันรายได้ข้าวปีแรก ที่ใช้เงินเบ็ดเสร็จรวมประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งก็หวังจะไม่ซ้ำรอยโครงการจํานำข้าวในสมัยยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่ไม่มีเงินจ่ายชาวนา

ขณะที่ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า 2 งวดแรก การจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวมีพอ ส่วนงบประมาณที่จะขอเพิ่มเติมเป็น 4.88 หมื่นล้านบาท จะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความ เห็นชอบในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ คาดการจ่ายเงินจะไม่สะดุดแน่นอน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### ปั้น “ข้าวหอมมะลิ” ทวงแชมป์ข้าวรสชาติดีที่สุดในโลก

ไทย เตรียมทวงแชมป์ข้าวรสชาติดีที่สุดในโลก ส่ง “ข้าวหอมมะลิ” เข้าประกวด นายสมาคมส่งออกฯ จนแต้ม ไม่มีพันธุ์ใหม่ ย้ำ ปีนี้มีลุ้น

วันที่ 1-3 ธันวาคมที่จะถึงนี้ มีการจัด “World Rice Conference” ครั้งที่ 12 จะจัดงานในรูปแบบออนไลน์ เป็นครั้งแรกของโลก ระหว่าง ภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนอนาคตข้าวโลกในปี 2564 รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ก็ยังคงมีการจัดการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก อย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมส่งออกข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ปีนี้จะส่งข้าวเข้าร่วมประกวดด้วย เป็น “ข้าวหอมมะลิ” เนื่องจากไม่มีสายพันธ์อื่นที่จะเข้าร่วมประกวด ซึ่งความจริงไม่ยากให้ ความสำคัญในเรื่องนี้จะทวงแชมป์สำเร็จหรือไม่ เพราะการประกวด ความจริงของต้องเหมือนกัน แต่อย่างนี้ของไม่ เหมือนกัน เพราะแค่เมล็ดข้าวก็แตกต่างกันเมล็ดสั้น ยาว ปนกันไปหมด หากไม่ส่งกลัวว่าต่างชาติจะมองว่าไม่ ให้ ความร่วมมือ ซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้ เพราะปัจจุบันไม่ได้แชมป์มา 3-4 ปีแล้ว

“ความจริงต้องจัดประกวดของไทยก่อน แต่ก็ไม่จัด ผมก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร แต่ว่าตอนที่กรรมการข้าว จัด มีปัญหา ไม่มีพันธุ์อะไรใหม่ออกมาเลย ที่สำคัญเวลาให้กระชั้นชิดไป”

นายเจริญ กล่าวว่า “ข้าวหอมมะลิ” ที่จะส่งเข้าประกวดเป็นข้าวที่เราคัดเลือกเอง ซึ่งการทวงแชมป์จะ สำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่ความชื่นชอบของเซฟแต่ละคน จึงเดาใจยากกว่าในเซฟ 3 คนที่ชิมข้าวจากการหุงมีรสนิยมนชอบ ข้าวแตกต่างกันบางคนชอบข้าวนุ่ม บางคนชอบข้าวแข็ง บางคนชอบข้าวแฉะ จึงเดาใจยากว่า “ข้าวหอมมะลิ” ใน วันนั้นจะโดนใจข้าวรสชาติที่ดีที่สุดในโลก แต่มีลุ้น ไม่ใช่ไม่มีความหวังเลย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### ข้าวไทยลุ้นแบ่งเค้ก จีทูจีอินโดฯ 1.5 ล้านตัน

ส่งออกข้าวไทยลุ้นแบ่งเค้กตลาดอินโดฯ หลังส่งซิกเตรียมเปิดประมูล 1.5 ล้านตันส่งท้ายปี วงการซีไทยมี สิทธิสูงหลังราคาข้าวปรับตัวต่ำกว่าข้าวเวียดนามกว่า 10 ดอลลาร์ต่อตัน รอบ 3 ปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียหนึ่งในคู่ค้า สำคัญมีการนำเข้าข้าวจากไทยในปริมาณน้อย อ่างเหตุผลราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง และหันไปซื้อข้าวจาก เวียดนามที่มีราคาถูกกว่าข้าวไทยกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันแทน ประกอบกับปัญหาการเมืองภายในของ อินโดนีเซีย ที่องค์กรสำรองข้าวของอินโดนีเซีย(บุลล็อก) มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทำให้การนำเข้าข้าวจากไทยชะลอ ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากในแต่ละปีอินโดนีเซียมีแผนนำเข้าข้าวปีละประมาณ 1.5 ล้านตัน

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ล่าสุดทางอินโดนีเซียได้ส่งสัญญาณว่าจะนำเข้า ข้าวปริมาณ 1.5 ล้านตัน โดยน่าจะเป็นข้าวขาว 5% และข้าวขาว 15% โดยการจัดซื้ออาจเป็นรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทู จี) ซึ่งต้องรอดูในรายละเอียดที่อินโดนีเซียจะแจ้ง ทั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีของไทยหากอินโดนีเซียมีการเปิดนำเข้าข้าว จริง เพราะขณะนี้ราคาข้าวไทยถูกกว่าเวียดนาม (ราคาข้าวขาว 5% ส่งออกของไทย ณ วันที่ 11 พ.ย. 63 อยู่ที่ 485 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนเวียดนามเฉลี่ยที่ 505 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน) จากข้าวเวียดนามเป็นข้าวเก่า ซึ่งข้าวรอบใหม่จะ ออกสู่ตลาดช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า

สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปีนี้คาดจะมีปริมาณ 6 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายวางไว้ที่ 6.5 ล้านตัน ทำให้ไทยจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดีย และเวียดนาม ส่วนแนวโน้มปี 2564 คาดการส่งออก ข้าวของไทยจะมีปริมาณสูงขึ้นจากปีนี้ จากราคาส่งออกข้าวไทยอ่อนตัวลงกว่าคู่แข่งจึงใจคู่ค้าหันมาซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาส่งออกข้าวหอมมะลิจากตันละ 1,000 เกลือนี้เหลือ 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ, ข้าวขาว 5% จากตันละ 500 เหลือ 485 ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนามราคาห่างกันกว่าตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ โอกาสการส่งออกข้าวมีสูงขึ้น

ด้านนายกิริติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า กรมยังไม่ได้รับรายงานว่าทางอินโดนีเซียจะเปิด นำเข้าข้าว แต่ไทยพร้อมที่จะเข้าร่วมหากมีการเปิดประมูลจริง

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ



## ผู้ส่งออกมีน! ข้อมูลพื้นที่-ผลผลิตข้าวไม่ตรงกัน แคมค่าเงินโปกแข่งขันยากมากในตลาดโลก

ผู้ส่งออกมีน! ข้อมูลพื้นที่-ผลผลิตข้าวไม่ตรงกัน แคมค่าเงินโปกแข่งขันได้ยากมากในตลาดโลก รอความหวังคำสั่งซื้อคุ่มค่าส่งออก นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า จากข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่าในปีนี้มีพื้นที่เพาะปลูก 37,826,580 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.1% สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ระบุว่ามี 39,005,810 ไร่ เพิ่มขึ้น 3.9% จากปีก่อน เกษตรกรจังหวัด ระบุว่าปีมี 38,391,169 ไร่ เพิ่มขึ้น 0.2% จากปีก่อน

ขณะที่พื้นที่เก็บเกี่ยว สศก. ระบุ 34,782,418 ไร่เพิ่มขึ้น 8.6% จากปีก่อน เกษตรจังหวัดระบุ 37,651,441 ไร่เพิ่มขึ้น 14.9% จากปีก่อน ส่วนผลผลิตข้าวหอม สศก. ระบุ 7,629,998 ตัน เพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อน เกษตรจังหวัดระบุ 8,955,504 ตัน เพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อน ผลต่างของปริมาณของ 2 หน่วยงาน 1,325,506 ตัน เพิ่มขึ้น 10.8% จากปีก่อน ส่วนผลผลิตข้าวเหนียว สศก. ระบุว่าปีมี 4,347,586 ตัน เพิ่มขึ้น 6.9% จากปีก่อน เกษตรจังหวัดระบุว่าปีมี 5,122,444 ตัน เพิ่มขึ้น 12.7% จากปีก่อน ผลต่างของปริมาณ 2 หน่วยงาน 774,858 ตัน เพิ่มขึ้น 61.5% จากปีก่อน

นายเจริญ กล่าวว่า เห็นได้ว่าตัวเลขจากแหล่งต่างๆ นั้นมีความคลาดเคลื่อนกันค่อนข้างมาก ทำให้ยากต่อการคาดการณ์ตลาดและทำราคาได้ยาก บวกกับค่าเงินบาทที่แข็งกว่าคู่แข่งก็ทำให้ข้าวไทยแข่งขันได้ยากมากในตลาดโลก โดยสมาคมคาดการณ์การส่งออกข้าวปี 2564 มีแนวโน้มส่งออกข้าวสูงกว่าปี 2563 ซึ่งประเมินว่าการส่งออกจะอยู่ที่ 6 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 6.5 ล้านตัน ซึ่งได้ปรับเป้าหมายทั้งปีจากเดิม 7 ล้านตัน มีปัจจัยที่จะสนับสนุนให้การส่งออกปี 2564 ขยายตัวมาจากแนวโน้มราคาข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียวลดลง ซึ่งคาดว่าผู้นำเข้าข้าวจะหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้นแต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่ายังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการส่งออกข้าวไทย

“หลายประเทศในช่วงนี้มีความต้องการนำเข้าข้าวก็จริง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ห่างไกลจากไทย ทำให้ไม่คุ้มต่อการส่งออกไปเพราะไม่คุ้มค่าเฟด ขณะที่ข้าวไทยยังราคาสูงกว่าข้าวของคู่แข่ง ดังนั้นผู้ส่งออกก็มีความหวังว่าประเทศใกล้ๆ จะเปิดให้นำเข้าข้าวซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกไทยได้ประโยชน์มากกว่า” นายเจริญ กล่าว

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ประเทศอินโดนีเซียได้ส่งสัญญาณว่าจะนำเข้าข้าวปริมาณ 1.5 ล้านตัน โดยน่าจะเป็นข้าวขาว 5% และข้าวขาว 15% ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าจะนำเข้าข้าวครั้งแรกในรอบ 3 ปี ส่วนรูปแบบอาจจะเป็นต้องรอดูรายละเอียดอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของไทยหากมีการเปิดนำเข้าข้าวจริง เพราะทำให้ผู้ส่งออกข้าวมีโอกาสทำตลาดในส่วนนี้ เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวไทยถูกกว่าข้าวของเวียดนามมาก เพราะเวียดนามจะออกข้าวฤดูกาลใหม่ในช่วงเดือนมี.ค. ปีหน้า โดยข้าวขาว 5% ของไทยราคา ณ วันที่ 11 พ.ย. 2563 อยู่ที่ 485 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในขณะที่ข้าวเวียดนามอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐ ปากีสถาน อยู่ที่ 383 เหรียญสหรัฐ และอินเดีย ราคาอยู่ที่ 350 เหรียญสหรัฐ ส่วนแนวโน้มของปี 2564 คาดว่าจะมีปริมาณสูงขึ้นจากปีนี้ เนื่องจากราคาส่งออกข้าวไทยอ่อนตัวลงกว่าคู่แข่ง ซึ่งคาดว่าผู้นำเข้าหันมาซื้อไทยมากขึ้น โดยเฉพาะราคาส่งออกข้าวหอมมะลิจากตันละ 1,000 เหรียญสหรัฐ เหลือ 800 เหรียญสหรัฐ, ราคาข้าวขาว จากตันละ 500 เหรียญสหรัฐ เหลือ 495 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนามราคาห่างกันตันละ 10 เหรียญสหรัฐ เชื่อว่าโอกาสการส่งออกข้าวน่าจะสูงขึ้น ด้านนายกิตติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมยังไม่ได้รับรายงานทางอินโดนีเซียจะเปิดนำเข้าข้าว แต่ทั้งนี้ ไทยพร้อมที่จะเข้าร่วมหากมีการเปิดประมูลจริง

ที่มา ข่าวสด

## กมธ. CPTPP จี้เพิ่มงบวิจัยข้าว เพิ่มพันธุ์บริสุทธิ์ 8.4 แสนตัน/ปี

กมธ. CPTPP จี้รัฐบาลเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวเพิ่มขีดแข่งขันประเทศ ยันต้องให้งบวิจัยและพัฒนากรรมการข้าวเพิ่ม ปีงบ 2565 อย่างต่ำ 400 ล้านบาท เป้าเพิ่มพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์แทนพันธุ์พื้นถิ่น 8.4 แสนตันต่อปี

สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอรายงานของคณะกรรมการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) รวมถึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วม-ไม่เข้าร่วมการเจรจาต่อไปนั้น

หนึ่งในประเด็นผลกระทบด้านการเกษตรและพันธุ์พืช ซึ่งเป็นข้อกังวลของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและเอสเอ็มอีด้านการเกษตรของไทยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญในหลายเรื่อง ที่สำคัญคือ รัฐบาลต้องสนับสนุนงบฯและอัตราบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่กรรมการข้าว และให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชให้มีผลใกล้เคียงกับหลักการของอนุสัญญา UPOV 1991 และอนุสัญญาอื่นที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก และให้เหมาะสมกับบริบทวิถีชีวิตและสังคมเกษตรกรรมไทย เป็นต้น

นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า การพัฒนาพันธุ์ข้าวถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลต้องกลับมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง รวมถึงต้องให้งบประมาณ และบุคลากรแก่กรรมการข้าวที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาส่วนนี้เพิ่ม ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้งบกรรมการข้าวเพื่อวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวลดลงทุกปี จากปีงบประมาณ 2560 ให้งบ 260 ล้านบาท ปีงบ 2564 ล่าสุดเหลือ 149 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2565 ได้เตรียมขอไป 400 ล้านบาท ยังไม่ทราบว่าจะถูกตัดเหลือเท่าใด

“ไทยต้องเตรียมความพร้อมประเทศหากจะเข้าร่วม CPTPP รวมถึงกรอบการค้าเสรีต่างๆ ในอนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรคนส่วนใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรรมการข้าวทั่วประเทศมี 28 ศูนย์ แต่ได้งบน้อยมากแล้วเราจะไปแข่งอย่างไร (เวียดนามใช้งบวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวปีละกว่า 3,000 ล้านบาท) เพราะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กรรมการข้าวผลิตให้กับเกษตรกร เมื่อใช้ไป 3-4 ปี พันธุ์จะเริ่มเพี้ยนและไม่บริสุทธิ์จากมีพันธุ์อื่นปลอมปน ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงเรื่อย ๆ”

ดังนั้นภายใน 3 ปีนี้จากนี้ไปรัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้กรรมการข้าวเพิ่ม (จากปัจจุบันนักวิจัยพันธุ์ข้าวของกรรมการข้าวมีเพียง 38 คน ขณะที่เวียดนามมีนักวิจัยพันธุ์ข้าวเป็นพันคน และกำลังพัฒนาก้าวไกลกว่าไทยมาก ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการข้าวสามารถนำเชื้อพันธุ์ข้าวที่รวบรวมไว้กว่า 2.4 หมื่นสายพันธุ์มาพัฒนาต่อยอดและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์ใหม่ใช้สัดส่วนอย่างน้อย 60% (ประมาณ 8.4 แสนตัน) ของปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ประมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันผลิตได้เพียง 30% ของความต้องการใช้เท่านั้น

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## ข้าวถุง 100 แบรินด์ชนสนั่น จัดโปรฯใหญ่ ดึงลูกค้าคนละครึ่งถึงสิ้นปี

ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย จัดทำแบรินด์ข้าวถุงในกว่า 100 แบรินด์ ขนาดบรรจุข้าวถุงเพิ่มในปัจจุบัน หวังดึงดูดลูกค้า พร้อมจัดทำโปรโมชั่นท้ายปี หลังรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราข้าวมาบุญครอง เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการข้าวถุงทั้งรายใหม่ รายเก่าในปัจจุบันทำการแข่งขันตลาดข้าวถุงมากขึ้น พร้อมทั้งจัดทำโปรโมชั่นลดราคาข้าวถุง การสร้างแบรินด์ใหม่เพื่อดึงตลาดลูกค้า การจัดทำขนาดบรรจุข้าวถุงให้หลากหลายเพื่อดึงลูกค้าช่วงปลายปีซึ่งกิจกรรมปีใหม่ การส่งเสริมต่างๆ รวมไปถึงโครงการของรัฐที่กระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค “คนละครึ่ง” ทำให้ผู้ประกอบการทำโปรโมชั่นเพื่อดึงลูกค้ามากขึ้น

ปัจจุบันจะพบว่า แบรินด์ข้าวถุงในตลาดมีมากกว่า 100 แบรินด์ ซึ่งผู้ประกอบการข้าวถุงได้จัดทำแบรินด์ข้าวถุงเพื่อดึงดูดลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งดำเนินการมาระยะ 2 ปีที่ผ่านมาเพราะการส่งออกข้าวไทยลดลงไปปีละ 30% ทำให้ผู้ส่งออกข้าว โรงสีข้าว มาทำตลาดข้าวในประเทศมากขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการข้าวถุงผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรดที่ทำข้าวถุงแบรินด์ตัวเอง ผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มชุมชนที่ทำข้าวถุง ก็มีการทำตลาด ทำแบรินด์ตัวเองมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเพิ่มชนิดบรรจุข้าวถุงให้มีหลากหลายขนาดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อ สามารถเข้าถึงตามกำลังซื้อหรือความพอใจในการซื้อข้าวถุงขนาดที่ต้องการ ซึ่งผู้ประกอบการจัดทำขนาดบรรจุข้าวถุงตั้งแต่ 200 กรัม ที่เป็นขนาดพอสำหรับใส่บาตร และขนาด 1 กก. 2 กก. ไปจนถึง 5 กก. ไปจนถึง 50 กก. หรือขายเป็นกระสอบก็มี

“อย่างแบรินด์มาบุญครอง ก็ทำขนาดบรรจุข้าวถุงขนาดเล็กไปจนถึงกระสอบ และจำหน่ายไปยังช่องทางตลาดต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านยี่ปี่ว ชาปี่ว ส่วนแบรินด์ก็ทำเพิ่มนอกจาก ตรามาบุญครอง ซึ่งจะเน้นขายตามห้าง ก็จะมี ตราปันสุข ที่จะเน้นขายตามร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านยี่ปี่ว ชาปี่ว เป็นส่วนใหญ่เพื่อกระจายสินค้าให้ถึงลูกค้าให้มาก”

ทั้งนี้ จะเห็นว่าการทำตลาดข้าวถุงตอนนี้เป็นการแข่งขันสมบูรณ์ ที่ต้องการดึงดูดลูกค้าหันมาซื้อสินค้าของตัวเองให้มากขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าปริมาณการบริโภคข้าวของคนไทยลดลง เพราะมีทางเลือกในการซื้ออาหารมากขึ้น จากการเติบโตบริการส่งสินค้าถึงบ้าน ทำให้มีทางเลือกสินค้าที่จะรับประทานนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยหายไปเนื่องจากปัญหาโควิด-19 ส่งผลให้ร้านอาหาร ภัตตราคาร ลดปริมาณการซื้อลงเพราะลูกค้าไม่มี จึงส่งผลให้มีการจัดทำโปรโมชั่นข้าวถุง ผู้ประกอบการที่มีสต็อกข้าวน้อยก็จะทำโปรโมชั่นได้เร็ว เนื่องจากไม่มีสต็อกข้าวเก่าที่เป็นต้นทุน ราคาข้าวช่วงนี้ก็ราคาถูก

อย่างไรก็ดี การจัดทำโปรโมชั่นด้านราคาของผู้ประกอบการข้าวถุงโดยรวมในตลาด ข้าวหอมมะลิ 5 กก. จำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 170-200 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิพรีเมียม 5 กก. จำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 200-300 บาทข้าวขาว 5 กก. จำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 85-185 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับแบรินด์ ชนิดของข้าว และต้นทุนของผู้ประกอบการที่นำมาจัดทำ การลดราคาข้าวถุงในตอนนี้ ที่ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อตามความต้องการและกำลังซื้อที่มีอยู่ได้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## ชาวนาอ่วมข้าวราคาดี! ผลผลิตกระจุกตัว หน้าข้าวจ้างล้นบรูมโรงสีขาดสภาพคล่องไม่รับซื้อ-ส่งออกหด

ชาวนาอ่วมผลผลิตข้าวจาคะจุกตัวฤดูราคาจวบ หน้าข้าวจ้างล้นบรูมโรงสีขาดสภาพคล่องไม่รับซื้อ-ส่งออกหด ตัวผลกระทบโควิด นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ราคาข้าวที่ตกต่ำลงในขณะนี้เกิดจากหลายปัจจัย แต่ที่สมาชิกรายงานมากก็คือ การที่โรงสีในพื้นที่ไม่รับซื้อข้าวจากชาวนา เนื่องจากขาดสภาพคล่อง ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้ส่งออกข้าวส่งออกลดลงอย่างมาก จากผลกระทบของโควิด-19 ที่ระบอบทั่วโลก และค่าเงินบาทที่แข็งกว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้ไม่รับซื้อข้าวต่อจากโรงสีไปส่งออก ทำให้โรงสีไม่เสี่ยงที่จะซื้อข้าวจากชาวนามาเก็บไว้ในโกดัง ซึ่งเป็นต้นทุนการทำธุรกิจของโรงสี อีกปัจจัยที่สำคัญคือผลผลิตในช่วงนี้ออกมาเป็นปริมาณมากและกระจุกตัวซึ่งเป็นช่วงของผลผลิตนาปีออกทั่วประเทศ และผลผลิตปีนี้ก็คาดว่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา

โดยในช่วงนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวออกมากกว่า 30 ล้านตันข้าวเปลือก จากทั้งปีคาดว่าจะมีประมาณ 60 ล้านตันข้าวเปลือก บวกกับชาวนารับขายข้าวออกไปเป็นข้าวสดที่มีความชื้นสูงจึงส่งผลให้ราคาข้าวไม่ได้ตามราคาเป้าหมาย โดยราคาข้าวเปลือกขณะนี้แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 9-10 บาท/ก.ก. ข้าวหอมปทุม 8-9 บาท/ก.ก. ข้าวขาว 7-8 บาท/ก.ก. ข้าวเหนียว 6-7 บาท/ก.ก. ส่วนราคาที่ชาวนาคาดหวังว่าจะขายได้คือข้าวหอมมะลิ 13 บาท/ก.ก. ข้าวหอมปทุม 9-10 บาท/ก.ก. ข้าวขาว 8.50-9 บาท/ก.ก. และข้าวเหนียว 11-12 บาท/ก.ก.

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็มีโครงการประกันราคาข้าว ซึ่งก็ทำให้ชาวนายังพอสามารถอยู่ได้และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะยังดำเนินการต่อไป และรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งหาตลาดเพื่อส่งออกข้าวให้ได้มากที่สุดในทุกทาง เช่น การจับคู่ธุรกิจออนไลน์ การจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งหากภาครัฐสามารถส่งออกข้าวได้ก็จะทำให้โรงสีรับซื้อข้าวจากชาวนาทำให้ชาวนาขายข้าวได้

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ในภาพรวมสมาชิกของสมาคมยังรับซื้อข้าวจากชาวนาเป็นปกติ แต่ยอมรับว่ามีโรงสีบางแห่งที่ขาดสภาพคล่องทำให้ชะลอหรือหยุดการรับซื้อข้าวจากชาวนา เพราะประสบปัญหาการขาดทุน โดยโรงสีเคยรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% ที่ราคาสูงถึง 16,000 บาท แต่ขณะนี้ผลผลิตข้าวออกมาปริมาณมากทำให้ราคาตลาดต่ำลงเหลือประมาณ 12,000 บาท/ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวที่มีความชื้นสูง บวกกับปีนี้ข้าวที่ชาวนาปลูกมีความหลากหลาย และส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวที่ไม่ค่อยมีคุณภาพจากความชื้น คุณภาพเมล็ดข้าวที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง

ที่มา ข่าวสด

## ส่งออกต.ค.ดีกว่าที่คาด ลบ 6.71% ได้อานิสงค์การค้าโลกฟื้น คาดทั้งปีหดตัวแค่ 7%

ส่งออกฟื้นตัวต่อเนื่อง เดือนต.ค.ทำได้มูลค่า 19,376.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6.71% ดีกว่าที่คาดไว้ เผยปัจจัยหนุนมาจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว การขนส่งกลับเข้าสู่ปกติ การสั่งซื้อสินค้าขึ้น ได้รับผลดีจากมาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ และสินค้าดาวรุ่งยังส่งออกได้ดี ทั้งอาหาร สินค้าเกี่ยวเนื่องทำงานที่บ้าน และสินค้าป้องกันติดเชื้อ ขณะที่ตลาดส่งออกเริ่มฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนส่งออกทั้งปี 63 คาดติดลบ 7% แต่มีลุ้นลบน้อยกว่านี้

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนต.ค.2563 มีมูลค่า 19,376.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6.71% ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ และยังเห็นสัญญาณดี เพราะการส่งออกที่เพิ่มขึ้น มาจากการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้าที่เป็นภาคการผลิตจริง ส่วนการ

นำเข้า มีมูลค่า 17,330.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 14.32% เกินดุลการค้า 2,046.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ยอดรวมการส่งออก 10 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 192,372.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.26% การนำเข้ามีมูลค่า 169,702.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 14.61% โดยยังเกินดุลการค้ามูลค่า 22,670.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ การส่งออกมีการฟื้นตัวดีขึ้น จากที่เคยติดลบหนักสุดในเดือนมิ.ย.ที่ลดลงสูงถึง 23.17% พอลมาเดือนก.ค.ติดลบ 11.37% ส.ค.ติดลบ 7.94% ก.ย.ติดลบ 3.86% สำหรับปัจจัยที่ทำให้การส่งออกกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น เพราะได้รับผลดีจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น หลายประเทศผ่อนคลายการเดินทางและการขนส่ง ส่งผลให้ภาคการผลิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโลกปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 4 หลายประเทศมีมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้รับผลดีจากการส่งออกกลุ่มที่มีศักยภาพ คือ สินค้าอาหาร เช่น น้ำมันปาล์ม อาหารสัตว์เลี้ยง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง สิ่งปรุงรสอาหาร สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เพอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เต้าอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และโซลาร์เซลล์ และสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาด ทำให้ความต้องการยางพาราในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลดีต่อราคายางพาราของไทยในช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม สินค้าหลายตัวยังส่งออกได้ลดลง โดยเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลด 8.8% เช่น น้ำตาลทราย ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม ลด 4.7% เช่น ทองคำ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ทางด้านตลาดส่งออก หลายๆ มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป มูลค่าส่งออกปรับตัวขึ้นในหลายตลาด โดยตลาดหลัก เพิ่ม 4.8% เช่น สหรัฐฯ เพิ่ม 17% บวกต่อเนื่อง 4 เดือนติด สหภาพยุโรป (อียู) 15 ประเทศ ลดเหลือ 0.4% มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงระวังเรื่องการล็อกดาวน์ ญี่ปุ่น ลด 5.3% ตลาดศักยภาพสูง ลด 13.5% โดยจีน ลด 6.1% อาเซียน 5 ประเทศ ลด 27.2% CLMV ลด 17% ซึ่ง CLMV ยังน่าห่วง จากโควิด-19 ระบาดในเมียนมา เอเชียใต้ เพิ่ม 15.6% โดยอินเดีย เพิ่ม 13.7% บวกเป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน ตลาดศักยภาพระดับรอง ลด 2.8% โดยตะวันออกกลาง ลด 18.1% ทวีปแอฟริกา ลด 16.7% รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ลด 2% แต่ทวีปออสเตรเลีย เพิ่ม 4.2% ลาตินอเมริกา เพิ่ม 12.9%

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า การส่งออกในช่วงที่เหลืออีก 2 เดือนของปีนี้ หากส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 18,329 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้การส่งออกทั้งปีติดลบ 7% แต่ถ้าส่งออกได้เกินเดือนละ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกก็จะติดลบน้อยกว่า 7% โดยการส่งออกจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2564 จากสถานการณ์การค้าโลกจะดีขึ้นหลังจากที่นายโจ ไบเดน ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำให้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน มีความผันผวนน้อยลง การมีวัคซีนโควิด-19 แต่คงต้องใช้เวลาอีก และการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ที่จะส่งผลให้การค้าในเอเชียดีขึ้น

ส่วนปัจจัยเสี่ยง เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ทำให้คู่ค้าหลายประเทศมีการล็อกดาวน์ การค้าชายแดนกับ CLMV ที่ยังมีการชะลอตัวจากโควิด-19 การขาดแคลนตู้สินค้า ที่ขณะนี้พบว่าไปรออยู่ที่จีนเป็นจำนวนมาก ค่าเงินบาทแข็งค่าและมีความผันผวน และราคาน้ำมัน ที่แม้จะฟื้นตัว แต่ยังไม่กลับไปอยู่ในระดับเดิม ทำให้กระทบต่อการส่งออกสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน

ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวจากประเทศจีนและฟิลิปปินส์เข้ามา ขณะที่ในช่วงนี้ภาวะที่อุปทานข้าวในประเทศที่เคยตึงตัวได้ผ่อนคลายลงแล้ว หลังจากที่มีข้าวเปลือกจากกัมพูชาไหลเข้ามาในเวียดนามมากขึ้น โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ประมาณ 495-500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

กรมศุลกากรเวียดนาม (the Customs Department) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2020 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 362,930 ตัน มูลค่าประมาณ 192.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 529 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยปริมาณ และมูลค่าส่งออกลดลงประมาณ 5.8% และ 1.9% แต่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือนกันยายน 2020 เวียดนามส่งออกข้าว 385,429 ตัน มูลค่าประมาณ 195.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 508 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ตุลาคม 2019) ปริมาณ และมูลค่าส่งออกลดลงประมาณ 19.2% และ 17.7% แต่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 14.3%

ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 5,351,386 ตัน มูลค่าประมาณ 2,639.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 2.84% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 9.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 493.3 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว

ในเดือนตุลาคม 2020 เวียดนามส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนประมาณ 81,022 ตัน มูลค่าประมาณ 41.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศกาน่าประมาณ 78,847 ตัน มูลค่าประมาณ 46.39.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ 51,443 ตัน มูลค่าประมาณ 25.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศอินโดนีเซียประมาณ 7,875 ตัน มูลค่าประมาณ 23.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรกประเทศที่เวียดนามส่งออกข้าวไปมากที่สุดคือ ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนามส่งออกประมาณ 1.861 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 868.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณลดลง 4.33% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 8.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 34.78% และ 32.91% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ ตามด้วยประเทศจีนประมาณ 0.658 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 379.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 55.02% และ 79.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12.29% และ 14.38% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศมาเลเซียประมาณ 0.529 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 225.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 7.24% และ 15.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.84% และ 8.54% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

กาน่าประมาณ 0.491 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 263.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 40.43% และ 52.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.17% และ 9.99% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ไ오วีโคสต์ 0.401 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 184.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 22.3% และ 17.16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.5% และ 6.99% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) อิรักประมาณ 0.09 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 47.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 66.68% และ 65.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.68% และ 1.8% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

สิงคโปร์ประมาณ 93,329 ตัน มูลค่าประมาณ 51.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 16.71% และ 21.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) อินโดนีเซียประมาณ 83,812 ตัน มูลค่าประมาณ 45.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 152.62% และ 209.55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ฮองกงประมาณ 68,329 ตัน มูลค่าประมาณ 38.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 34.12% และ 27.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โมซัมบิกประมาณ 53,578 ตัน มูลค่าประมาณ 26.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 26.21% และ 33.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เซเนกัลประมาณ 42,061 ตัน มูลค่าประมาณ 14.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 33.15% และ 26.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 39,820 ตัน มูลค่าประมาณ 22.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณลดลง 1.18% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 5.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ซาอุดีอาระเบียประมาณ 29,101 ตัน มูลค่าประมาณ 16.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 10.34% และ 18.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ออสเตรเลียประมาณ 23,830 ตัน มูลค่าประมาณ 15.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 58.42% และ 59.71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) สหภาพยุโรปประมาณ 21,569 ตัน มูลค่าประมาณ 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 22.31% และ 21.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) สหรัฐฯประมาณ 16,445 ตัน มูลค่าประมาณ 11.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.98% และ 22.02% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ไต้หวันประมาณ 16,404 ตัน มูลค่าประมาณ 9.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 22.79% และ 7.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) แทนซาเนียประมาณ 15,173 ตัน มูลค่าประมาณ 8.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 20.0% และ 17.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โปแลนด์ประมาณ 9,078 ตัน มูลค่าประมาณ 4.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 7.93% และ 7.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) รัสเซียประมาณ 7,662 ตัน มูลค่าประมาณ 3.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 65.93% และ 63.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## กัมพูชา

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries) ระบุว่า ในปีนี้มีการส่งข้าวเปลือกผ่านทางชายแดนไปยังประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละวันมีการส่งข้าวเปลือกหลายชนิดออกไปยังประเทศเวียดนามประมาณ 22,131 ตัน โดยผ่านจังหวัดตามแนวชายแดน เช่น Prey Veng ซึ่งมีการส่งออกไปประมาณวันละ 10,524 ตัน และบางวันสูงถึง 22,131 ตัน ซึ่งนอกจากจังหวัด Prey Veng แล้ว ยังมีอีกหลายจังหวัดที่เป็นจุดผ่านแดนของข้าวเปลือก เช่น Svay Rieng, Takeo, Kampong Cham และ Kampot

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร ระบุว่า นับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กัมพูชา ส่งออกข้าวเปลือกไปยังประเทศเวียดนามรวมแล้วประมาณ 1,536,350 ตัน ซึ่งประกอบด้วยข้าวหลายพันธุ์ เช่น Rumduol ราคาประมาณตันละ 270 เหรียญสหรัฐฯ IR 504 ราคาประมาณตันละ 220 เหรียญสหรัฐฯ OM5451 ราคาประมาณตันละ 220 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในวงการค้าของกัมพูชา ระบุว่า พ่อค้าคนกลางจากเวียดนาม

จะเข้ามารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรของกัมพูชาโดยตรงแล้วส่งออกไปยังเวียดนามทางชายแดนวันละประมาณ 4.5 รถบรรทุก

เมื่อปีที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวในกัมพูชาตกต่ำลงเหลือประมาณ 170-190 เหรียญสหรัฐต่อดัน เนื่องจากพ่อค้าจากเวียดนามไม่เข้ามารับซื้อข้าว ซึ่งต่างจากปีนี้ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 240 เหรียญสหรัฐต่อดัน แต่ก็ยังคงมีพ่อค้าเข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยราคาในช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ 230-240 เหรียญสหรัฐต่อดัน

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวันวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 770 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ลดลงจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ 865 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 700 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ลดลงจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ 740 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 540 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เพิ่มขึ้นจากราคาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ 540 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อดัน) และข้าวหนึ่งอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,400 เหรียญสหรัฐต่อดัน และข้าวกล้องหอมอินทรีย์ (Organic Brown Jasmine-Premium quality) ราคาอยู่ที่ 1,370 เหรียญสหรัฐต่อดัน

เว็บไซต์ Mekong Oryza รายงานราคาข้าวของกัมพูชาระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 โดยข้าวหอมเกรดพรีเมียม 5% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 770 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอมเกรดพรีเมียม 10% (Premium Jasmine Rice (Rumduol) Purity >90% Wet Season) ราคาที่ 765 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม 5% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 760 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม 10% (Jasmine Rice (Rumduol) Purity >85% Wet Season) ราคาที่ 755 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม Sen Kra Ob 5% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 700 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวหอม Sen Kra Ob 10% (Fragrant Rice (Sen Kra Ob) Purity >85% Dry Season) ราคาที่ 695 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี และข้าวขาว 5% (Long Grain White Rice IR) ราคาที่ 540 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ข้าวขาว 10% (Long Grain White Rice IR) ราคาที่ 535 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาในเทอม FOB จำนวนอย่างน้อย 10 คอนเทนเนอร์ ส่งมอบที่ท่าเรือ Phnom Penh หรือที่ท่าเรือ Sihanouk Ville Port (Phnom Penh or Sihanouk Ville Port (Min Order 10 Containers))

ที่มา *Oryza.com*

## **ฟิลิปปินส์**

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีจำนวนประมาณ 2.64765 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 83 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) ต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น



45.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.82331 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 16.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.27973 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.23989 ล้านตัน ลดลงประมาณ 39.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.39471 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 9.1% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 8 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นประมาณ 24.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.19247 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.95775 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.83254 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 36.2% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 30 วัน) และเพิ่มขึ้นประมาณ 22.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.78249 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2563 ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.45002 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 37.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.05248 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 54.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 45 วัน) และเพิ่มขึ้น 70.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.84836 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2563

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว ท่ามกลางภาวะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศมีไม่มากนัก เนื่องจากผู้ซื้อชะลอการซื้อไว้ชั่วคราวเพราะอัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (container freight rates) เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ส่งออกไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ ขณะที่การแข็งค่าของเงินรูปี ทำให้ส่วนต่างราคาที่ได้รับจากอัตราแลกเปลี่ยนลดน้อยลง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 366-370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา

กระทรวงพาณิชย์ (the Department of Commerce) รายงานว่า ในเดือนกันยายน 2563 การส่งออกข้าวของอินเดียมีประมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 156% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกข้าวบาสมามีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 71% เป็น 352,433 ตัน

ขณะที่มีรายงานว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (เมษายน 2020-มีนาคม 2021) อินเดียสามารถส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิได้มากถึง 5 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการข้าวต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาก จึงคาดว่าทั้งปีงบประมาณอาจจะส่งออกได้ถึง 10 ล้านตัน เพราะประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ เช่น จีน และบังคลาเทศ หันมาให้ความสนใจข้าวจากอินเดียมากขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2020 อินเดียส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ (non-basmati rice) ได้ประมาณ 5.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากจำนวน 2.5 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (เริ่มตั้งแต่ 26-28 กันยายน 2020-30 กันยายน 2021) ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2020 สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 27.956 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.052 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab ประมาณ 19.463 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 69.62% ของข้าวที่

จัดหาทั้งหมด ตามด้วยแคว้น Haryana สัดส่วนประมาณ 19% แคว้น Uttar Pradesh สัดส่วนประมาณ 4% แคว้น Uttarakhand สัดส่วนประมาณ 3% แคว้น Tamil Nadu สัดส่วนประมาณ 2% เป็นต้น และมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 2.4 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,070 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดจากราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 254 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

รัฐบาลอินเดียคาดว่าโครงการจัดหาข้าวในฤดู Kharif crop season ของปีการผลิต 2020/21 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2020 (เร็วกว่ากำหนดคือวันที่ 1 ตุลาคม) และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2021) จะสามารถจัดหาข้าวได้มากถึง 74.2 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 62.7 ล้านตัน ของปี 2019/20 ที่ผ่านมา (รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการจัดหาข้าวของปี 2020/21 ไว้ที่ 49.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2019/20 ที่ 41.6 ล้านตัน) โดยรัฐบาลได้เพิ่มจุดรับซื้อข้าวเพิ่มขึ้นจาก 30,709 จุด เป็น 39,122 จุดทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นประมาณ 27% จากปีที่ผ่านมา) โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวนประมาณ 15.7 ล้านราย (เพิ่มขึ้นประมาณ 26% จากปีที่ผ่านมา) และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรประมาณ 1,400,780 ล้านรูปี หรือประมาณ 18,786 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นประมาณ 21% จากปีที่ผ่านมา)

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศราคาซื้อขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) สำหรับปี 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) โดยรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2020/21 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,245 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 166 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 249 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% จาก 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 242 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2019/20 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 251 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% จาก 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 244 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2019/20 ที่มา *Oryza.com*

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นเดือนที่ 4 ของปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 219,810 ตัน ลดลงประมาณ 30.71% เมื่อเทียบกับจำนวน 317,222 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แต่เพิ่มขึ้น 18.32% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 ที่มีการส่งออกจำนวน 185,782 ตัน โดยในเดือนตุลาคม 2563 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 45,290 ตัน เพิ่มขึ้น 34.03% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 แต่ลดลง 29.65% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 174,520 ตัน เพิ่มขึ้น 14.82% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 แต่ลดลง 30.98% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ 139.349 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 14.49% เมื่อเทียบกับ 163.157 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 47.955 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 23.58% เมื่อเทียบกับ 62.751 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 91.394 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 8.98% เมื่อเทียบกับ 100.406 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรก (กรกฎาคม-ตุลาคม 2563) ของปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 838,770 ตัน ลดลงประมาณ 28.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,176,285 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 170,729 ตัน ลดลง 39.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 283,458 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 668,041 ตัน ลดลงประมาณ 25.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 892,827 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 499.485 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 21.19% เมื่อเทียบกับ 633.797 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 168.745 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 34.87% เมื่อเทียบกับ 259.099 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 330.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 11.73% เมื่อเทียบกับ 374.698 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับในปีงบประมาณ 2019/20 ที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,166,130 ตัน เพิ่มประมาณ 1.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,120,137 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 890,207 ตัน เพิ่มขึ้น 34.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 659,571 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,275,923 ตัน ลดลงประมาณ 5.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,460,566 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,175.493 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.12% เมื่อเทียบกับ 2,069.618 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 790.792 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 24.63% เมื่อเทียบกับ 634.532 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 1,384.701 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3.51% เมื่อเทียบกับ 1,435.086 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ที่มา *Oryza.com*

### **บังคลาเทศ**

หน่วยงาน Directorate General of Food (DGF) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านธัญพืชของรัฐบาลได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวหนึ่ง (INTERNATIONAL QUOTATION NOTICE FOR IMPORT OF NON-BASMATI PARBOILED RICE (PACKAGE-02)) ครั้งที่ 2 จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคมศกนี้ โดยผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอราคาในเทอม CIF (CIF liner out terms, including cost, insurance, freight and ship unloading costs) และกำหนดให้มีการส่งมอบข้าวภายในระยะเวลา 40 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญาแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หน่วยงาน Directorate General of Food (DGF) ได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวหนึ่ง (INTERNATIONAL QUOTATION NOTICE FOR IMPORT OF NON-BASMATI PARBOILED RICE (PACKAGE-01)) ครั้งที่ 1 จำนวน 50,000 ตัน ซึ่งถือเป็นการเปิดประมูลนำเข้าข้าวครั้งแรกในรอบ 3 ปี เนื่องจากภาวะราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้นขณะที่อุปทานข้าวมีน้อยลง โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม และกำหนดให้มีการส่งมอบข้าวภายในระยะเวลา 40 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญาแล้ว

ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงการอาหาร ระบุว่า รัฐบาลบังคลาเทศมีแผนที่จะประมูลนำเข้าข้าวประมาณ 300,000 ตัน เนื่องจากเกิดภาวะอุปทานข้าวในประเทศขาดแคลน เพราะผลผลิตข้าวบางส่วนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## **อิรัก**

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รัฐบาลอิรักได้ผ่านร่างงบประมาณประจำปีแบบขาดดุลแล้ว ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ที่กระทรวงการค้า (The Ministry of Trade; MoT) จะเริ่มประกาศให้มีการประมูลเพื่อนำเข้าข้าวและข้าวสาลี (international rice and wheat tenders) โดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลระบุว่า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการจัดหาข้าวและข้าวสาลี ซึ่งว่างเว้นไปกว่า 1 ปี

กระทรวงการค้า (MoT) เคยจัดประมูลซื้อข้าวครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2562 โดยตกลงซื้อข้าวประมาณ 120,000 ตัน จากประเทศในแถบอเมริกาใต้ และประมูลซื้อข้าวสาลีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยซื้อข้าวสาลีจากประเทศสหรัฐและแคนาดาจำนวนประมาณ 400,000 ตัน

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) ประเทศอิรักนำเข้าข้าวไปแล้วประมาณ 700,000 ตัน โดยนำเข้าจากอินเดียประมาณ 80% ของปริมาณทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวบาสมmati ส่วนการนำเข้าข้าวจากเวียดนามมีแนวโน้มลดลงหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามได้สั่งห้ามส่งออกข้าวชั่วคราวเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้อิรักหันมานำเข้าข้าวจากประเทศอินเดียมากขึ้น

นอกจากทั้งสองประเทศดังกล่าวแล้ว อิรักยังนำเข้าข้าวจำนวนไม่มากนักจากประเทศไทย และประเทศในแถบแอฟริกาใต้ เช่น อูรุกวัย อาร์เจนติน่า และนำเข้าจากสหรัฐประมาณ 100,000-150,000 ตัน ต่อปี แต่ในปีนี้ผู้ส่งออกข้าวของสหรัฐไม่ได้มีการส่งออกข้าวมายังประเทศอิรักเพราะอุปทานข้าวในประเทศสหรัฐอยู่ในภาวะตึงตัว

ตามปกติแล้วอิรักมักจะนำเข้าข้าวในกลุ่มข้าวหอม เช่น ข้าวบาสมmati ข้าวหอมเวียดนาม และยังนำเข้าข้าวขาวเมล็ดยาว รวมทั้งข้าวเมล็ดกลางด้วย และจากการที่ในปีนี้นำเข้าข้าวส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าโดยเอกชนเนื่องจากรัฐบาลขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาข้าวจากต่างประเทศนั้น จึงคาดว่าอิรักจะนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จากประเทศอินเดีย เนื่องจากมีราคาถูกกว่าประเทศอื่นๆ

ที่มา *Oryza.com*

## **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-17 พฤศจิกายน 2563 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 229,501 ตัน ลดลงประมาณ 15.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 271,049 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 40,400 ตัน ลดลงประมาณ 18.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 49,870 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 189,101 ตัน ลดลงประมาณ 14.50% เมื่อเทียบกับจำนวน 221,179 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,017 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-17 พฤศจิกายน 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 55,300 ตัน ฝรั่งเศส 28,327 ตัน เนเธอร์แลนด์ 34,439 ตัน อิตาลี 21,225 ตัน โปแลนด์ 16,120 ตัน เยอรมนี 15,013 ตัน

โปรตุเกส 15,307 ตัน สเปน 13,049 ตัน เบลเยียม 7,042 ตัน สาธารณรัฐเชค 4,779 ตัน สวีเดน 4,813 ตัน สโลวาเกีย 2,902 ตัน ออสเตรีย 1,639 ตัน ลิทัวเนีย 1,404 ตัน เดนมาร์ค 1,637 ตัน บัลแกเรีย 1,228 ตัน โรมานี 529 ตัน กรีซ 604 ตัน ไชปรัส 691 ตัน ฟินแลนด์ 389 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-16 พฤศจิกายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 33,679 ตัน ลดลง 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 29,660 ตัน เพิ่มขึ้น 75.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 15,205 ตัน เพิ่มขึ้น 75.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 8,489 ตัน เพิ่มขึ้น 78.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากซูรินาม (Suriname) จำนวน 6,705 ตัน ลดลง 21.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 25,554 ตัน ลดลง 26.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 25,144 ตัน เพิ่มขึ้น 17.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 22,287 ตัน เพิ่มขึ้น 38.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 20,194 ตัน ลดลง 18.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 13,444 ตัน ลดลง 54.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 37,482 ตัน ลดลง 37.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 4,050 ตัน ลดลง 38.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 3,729 ตัน ลดลง 27.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 3,244 ตัน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 2,988 ตัน ลดลง 31.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-16 พฤศจิกายน 2563 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 35,648 ตัน เนเธอร์แลนด์ 21,559 ตัน เบลเยียม 12,127 ตัน ฝรั่งเศส 10,708 ตัน โปรตุเกส 14,489 ตัน สเปน 5,930 ตัน อิตาลี 7,001 ตัน โปแลนด์ 4,338 ตัน บัลแกเรีย 218 ตัน เยอรมนี 1,362 ตัน เดนมาร์ค 268 ตัน โรมานี 104 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 21,321 ตัน สหราชอาณาจักร 17,811 ตัน เนเธอร์แลนด์ 15,488 ตัน เยอรมนี 12,053 ตัน อิตาลี 11,833 ตัน สเปน 8,088 ตัน สาธารณรัฐเชค 6,455 ตัน สวีเดน 4,431 ตัน เบลเยียม 4,959 ตัน โปแลนด์ 7,461 ตัน โปรตุเกส 737 ตัน ลิทัวเนีย 1,956 ตัน บัลแกเรีย 1,202 ตัน โรมานี 375 ตัน สโลวีเนีย 2,557 ตัน เดนมาร์ค 12,053 ตัน ฮังการี 1,645 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 30,156 ตัน สหราชอาณาจักร 5,408 ตัน เนเธอร์แลนด์ 6,693 ตัน ฝรั่งเศส 4,300 ตัน อิตาลี 2,991 ตัน สเปน 1,823 ตัน โปแลนด์ 2,400 ตัน โปรตุเกส 460 ตัน ลิทัวเนีย 500 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-17 พฤศจิกายน 2563 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 49,134 ตัน เพิ่มขึ้น 11.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,006 ตัน ในช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 38,999 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,714 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 10,136 ตัน ลดลงประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,291 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,120 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-17 พฤศจิกายน 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 26,081 ตัน สเปน 8,427 ตัน โปรตุเกส 4,139 ตัน บัลแกเรีย 2,113 ตัน เบลเยียม 1,486 ตัน โรมานี 1,611 ตัน กรีซ 3,514 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 417 ตัน โปแลนด์ 454 ตัน เยอรมนี 155 ตัน เนเธอร์แลนด์ 180 ตัน สหราชอาณาจักร 113 ตัน เดนมาร์ก 145 ตัน เป็นต้น  
ที่มา Oryza.com

## อาร์เจนตินา

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่า ในเดือนกันยายน 2020 อาร์เจนตินา ส่งออกข้าวประมาณ 52,915 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 141% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,993 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 89% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,924 ตัน ที่ส่งออกในเดือนสิงหาคม 2020 ที่ผ่านมา โดยในเดือนกันยายน 2020 มีการส่งออกข้าวขาวจำนวน 34,748 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 4,968 ตัน ข้าวเหนียว 402 ตัน และข้าวหักจำนวน 12,797 ตัน ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2020) มีการส่งออกข้าวจำนวน 276,084 ตัน ลดลงประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 314,037 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 263,901 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 101,040 ตัน ข้าวเปลือก 26,653 ตัน และข้าวหัก 16,374 ตัน

ในปี 2019 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 407,968 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 385,175 ตัน ในปี 2018

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2020/21 (เมษายน 2021-มีนาคม 2022) ประเทศอาร์เจนตินาจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 1.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.24 ล้านตัน ในปี 2019/20 เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากขึ้น โดยในปี 2020/21 คาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวจะมีประมาณ 1.2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก 1.16 ล้านไร่ในปี 2019/20 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกสูงใจให้เกษตรกรปลูกข้าวมากขึ้น ทำให้มีรายได้มากขึ้น ประกอบกับสต็อกข้าวในประเทศอยู่ในระดับต่ำ

ทางด้านการส่งออกข้าวในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 360,000 ตันเท่ากับปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่จะส่งข้าวสารไปยังประเทศชิลี และบราซิล และส่งข้าวเปลือกไปยังประเทศบราซิล นอกจากนี้อาร์เจนตินายังเข้าร่วมการประมูลซื้อข้าวของรัฐบาลอิรักด้วย ส่วนตลาดอื่นที่อาร์เจนตินาส่งออกข้าว เช่น คิวบา สเปน เซเนกัล เป็นต้น นอกจากนี้ อาร์เจนตินากำลังพยายามที่จะขยายตลาดส่งออกข้าวไปยังประเทศอื่นๆด้วย เช่น เม็กซิโก เวเนซุเอลา และประเทศในแถบอเมริกากลาง เช่น คอสตาริกา และปานามา

สำหรับการบริโภคข้าวนั้น ในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 465,000 ตัน ลดลงจากประมาณการณที่ 480,000 ตัน ในปี 2019/20 เนื่องจากคาดว่าจะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปี 2019/20 จะทำให้ประชาชนมีการซื้อข้าว屯ไว้มากขึ้นเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนในช่วงที่ถูกจำกัดการเดินทางติดต่อกัน แต่สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2020/21 ซึ่งความต้องการบริโภคจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วย ส่วนสต็อกข้าวสิ้นปีนั้น คาดว่าในปี 2020/21 จะมีสต็อกข้าวสารคงเหลือประมาณ 30,000-40,000 ตัน เท่ากับในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

ที่มา Oryza.com และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)